

ชื่อวิชา	การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หัวเรื่อง	ความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีต่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
ผู้จัดทำ	นางสาวฉัตรสุดา ฉัตรธง รหัส 9003 99 38
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิภูจนนา ศกุนตนาคลาภ
ปีการศึกษา	2541

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีต่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการ คือ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีต่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเพื่อสำรวจแนวโน้มในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าจะเป็นไปได้ในทิศทางใด ส่วนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาในเรื่องนี้คือ ทราบถึงความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีต่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในแง่การเป็นแนวทางในการเตรียมแผนและรองรับการขยายตัวของการศึกษาในระดับปริญญาโทในอนาคตได้ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นข้อมูลสำหรับสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในการวางแผนด้านโปรแกรมการศึกษา จำนวนหน่วยกิต ค่าหน่วยกิต ค่าใช้จ่าย หรือ ด้านอื่น ๆ

วิธีการศึกษานี้จะทำการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ วารสาร ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูลจะทำได้โดยการเก็บจากแบบสอบถามที่แจกให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวนทั้งหมด 261 คน จาก 15 คณะเป็นผู้ตอบและข้อมูลที่ได้จะถูกนำมาประมวลผลโดยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for windows ด้วยวิธีการหาค่าความถี่ ค่าอัตราร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทดังนี้ เห็นด้วยกับโปรแกรมการเปิดสอนในระดับปริญญาโทในภาคค่ำ และภาคพิเศษ โดยเห็นว่าโปรแกรมภาคค่ำจะเหมาะสมสำหรับนักบริหาร ส่วนโปรแกรมภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์) ที่ควรจะเปิดสอนได้แก่สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง สำหรับค่าหน่วยกิตนั้น ภาคปกติควรเป็นหน่วยกิตละ 200-400 บาทถึงจะเหมาะสมอย่างยิ่ง และค่าหน่วยกิตสำหรับภาคพิเศษหน่วยกิตละ

1200 - 1500 บาทนั้นสูงเกินไป ค่าหน่วยกิตในภาคค่าประมาณ 1000 - 1500 บาท ก็สูงเกินไป นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังเห็นว่าค่าหน่วยกิตและค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนปริญญาโทในมหาวิทยาลัยของเอกชนนั้นสูงกว่าค่าหน่วยกิตและค่าใช้จ่ายในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล กลุ่มตัวอย่างแสดงความไม่แน่ใจว่า ถ้ามีการลดจำนวนหน่วยกิตการเรียนลง เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายลงด้วยจะมีความเหมาะสมหรือไม่ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังเห็นด้วยกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทว่า การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทจะช่วยให้กล้าที่จะตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ช่วยเพิ่มความเชื่อถือในสายตาของบุคคลภายนอก ช่วยพัฒนาความคิดของผู้เรียนให้กว้างไกล ช่วยให้ผู้เรียนมีสายตาที่กว้างไกล ช่วยให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหตุผล มีลักษณะเป็นผู้นำมากขึ้นและช่วยให้ผู้เรียนสามารถสื่อความทั้งด้านการพูดและการเขียนกับผู้อื่นได้ดีขึ้น และกลุ่มตัวอย่างยังเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทจะช่วยเพิ่มความรู้อาสาสมัครในการทำงาน ส่วนด้านอื่น ๆ กลุ่มตัวอย่าง เห็นด้วยว่าไม่ควรกำหนดเกรดของผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และผู้ที่เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน และนอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังไม่แน่ใจว่า ในการศึกษาต่อปริญญาโทในสาขาต่างๆ ผู้สมัครควรมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีหรือไม่ ทั้งยังไม่แน่ใจว่า การเรียน การสอนระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชนมีมาตรฐานไม่แตกต่างกัน

จากการศึกษาพบว่า แนวโน้มในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น กลุ่มตัวอย่างสนใจที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในประเทศมากกว่ามหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลมากกว่าในมหาวิทยาลัยของเอกชน โดยคาดว่าจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร้อยละ 64.0 และจะศึกษาในโปรแกรมการศึกษาระดับปริญญาโทที่สาขาที่กลุ่มตัวอย่างสนใจจะศึกษา ได้แก่ สาขาวิชาที่เป็นวิชาเอกที่ตนเองได้ศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่วนเหตุผลที่สนใจจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเพื่อเป็นการเพิ่มบำเหน็จ บำนาญ และเพื่อยกฐานะตนเองให้เด่นในสังคม ในภาคการศึกษาที่จะถึงนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 65.9 ยังไม่พร้อมที่จะศึกษาต่อ เหตุผลสำคัญ ได้แก่ ความไม่พร้อมทางด้านคุณสมบัติ ความไม่พร้อมทางการเงิน และเวลา